

**DANH MỤC PHÂN CÔNG GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỬ TRI  
TRƯỚC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2024, HĐND TỈNH KHÓA XII**  
(Kèm theo Công văn số /UBND-KTTH ngày 02 tháng 12 năm 2024)

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	Đơn vị chủ trì giải quyết	Đơn vị phối hợp
1	Đường tỉnh 669 (đoạn đi qua xã Tú An, thị xã An Khê và địa bàn huyện Kbang) đang được triển khai thi công nhưng chưa thực hiện việc đầu nối với các tuyến đường nhánh, đường dân sinh đến các khu sinh hoạt cộng đồng và trường học; ngoài ra, một số vị trí mặt đường cao dẫn đến việc đi lại và vận chuyển hoa màu của người dân gặp nhiều khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư sớm có giải pháp khắc phục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển hoa màu ( <i>Cử tri thị xã An Khê, và huyện Kbang</i> ).	Ban quản lý các DA ĐTXD tỉnh	Sở Giao thông vận tải, UBND thị xã An Khê, UBND huyện Kbang
2	Học sinh tại 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số của thị xã An Khê có nguyện vọng được tham gia học tập tại Trường THCS DTNT Đak Pơ và Trường THPT DTNT Đông Gia Lai, tuy nhiên chỉ tiêu của hai trường trên không đủ tiếp nhận. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét, tăng số lượng chỉ tiêu học sinh học tại Trường THPT DTNT Đông Gia Lai, Trường THCS DTNT Đak Pơ để tạo điều kiện cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số của thị xã An Khê được tham gia học tại hai trường trên trong năm học 2025-20 ( <i>Cử tri thị xã An Khê</i> ).	Sở Giáo dục và Đào tạo	UBND thị xã An Khê
3	Ngày 20/01/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND cho Công ty TNHH Hưng Thịnh Nguyên thuê 38,28 ha đất để trồng rừng nguyên liệu, kết hợp chăn nuôi đa dạng hóa sản xuất lâm nông nghiệp tại khoảnh 7, tiểu khu 460 và khoảnh 2, tiểu khu 462, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa. Tuy nhiên, Công ty TNHH Hưng Thịnh Nguyên không thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh, gây lãng phí tài nguyên đất. Ngày 08/11/2018, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3311/STNMT-QHĐĐ đề nghị Công ty phải tiếp tục trồng rừng, thực hiện dự án đúng tiến độ, mục tiêu đã cam kết, đến nay Công ty vẫn để đất trống và có dấu hiệu chuyển nhượng cho chủ khác. Qua phản ánh hiện trạng hiện nay: Có trồng tre lấy măng với diện tích khoảng 6ha, trồng khoảng tháng	Sở Tài nguyên và Môi trường	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đak Đoa.

	8/2024; Cao su: 03 ha, khoảng trên 4 năm tuổi và có lác đác 1 số cây keo. Cử tri xã Kon Gang nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương, chính quyền địa phương đã mời đại diện Công ty TNHH Hưng Thịnh Nguyên làm việc, tuy nhiên, Công ty không hợp tác. Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra lại việc triển khai dự án của doanh nghiệp và có ý kiến chỉ đạo xử lý dứt điểm ( <i>Cử tri huyện Đak Doa</i> ).		
4	Hiện nay, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Đak Pơ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Mặc khác, do địa hình phức tạp, một số địa phương không phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng nên người dân không thể tiếp cận hướng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 107/2019/NQ-HĐND. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu xem xét, trình HĐND tỉnh có chính sách đặc thù hỗ trợ cho người dân (đối với các địa phương không thể phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng) làm ao, hồ chứa nước để phục vụ nước tưới, sản xuất nông nghiệp ( <i>Cử tri huyện Đak Pơ</i> ).	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	UBND huyện Đak Pơ
5	Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các ngành có liên quan kiểm tra, khảo sát và có giải pháp xử lý khắc phục khu vực sạt lở đất tại thôn Thanh Tân, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ để người dân an tâm định cư và sản xuất. Tại vị trí này, những năm trước đây đã bị sạt lở nghiêm trọng, năm 2024 sạt lở lan ra diện rộng, gây thiệt hại lớn đến diện tích cây công nghiệp dài ngày của người dân ( <i>Cử tri huyện Đức Cơ</i> ).	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Đức Cơ
6	Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan khảo sát và kiểm tra vị trí sạt lở khu vực Trường Cù Chính Lan, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Do ảnh hưởng của thiên tai nhiều năm qua nên đã gây sạt lở bờ suối ăn sâu vào khu vực tường bao xung quanh trường học, gây mất an toàn cho các em học sinh và thầy cô giáo dạy học mỗi khi mùa mưa lũ đến. UBND huyện đã có đề xuất hỗ trợ từ nguồn vốn tài trợ của Đại sứ quán Nhật Bản thông qua Sở Ngoại vụ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được quan tâm giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí xây dựng bờ kè chống sạt lở khu vực trường học này để các em học sinh và thầy cô giáo an tâm dạy và học mỗi khi mùa mưa lũ về ( <i>Cử tri huyện Đức Cơ</i> ).	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Đức Cơ
7	Đoạn đường Đông Trường Sơn đi qua địa phận xã Ia Trok, huyện Ia Pa đã xuống cấp, bong tróc mặt đường, để lại nhiều hố lồi lõm gây khó khăn và	Sở Giao thông vận tải	UBND huyện Ia Pa

	không an toàn cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải sớm khắc phục, sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân lưu thông ( <i>Cử tri huyện Ia Pa</i> ).		
8	Theo nguyên tắc, các tổ chức, cá nhân vận hành thủy lợi phải thông báo trước cho cơ quan, đơn vị, người dân về việc xả lũ của các hồ (đập) thủy lợi. Tuy nhiên, thời gian qua, có trường hợp chưa thông báo kịp thời gây ảnh hưởng cho quá trình hoạt động của các đơn vị thi công công trình và người dân trên địa bàn huyện Ia Pa. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các tổ chức, cá nhân vận hành thủy lợi trên địa bàn huyện phải có kế hoạch, có thông báo sớm đến người dân trước khi xả lũ ( <i>Cử tri huyện Ia Pa</i> ).	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	UBND huyện Ia Pa
9	Thời gian qua, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị có trụ sở làm việc thuộc thôn Blôm, xã Kim Tân, huyện Ia Pa được hưởng chế độ chính sách của thôn đặc biệt khó khăn (thôn Blôm, xã Kim Tân, huyện Ia Pa được công nhận là thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025). Đến ngày 14/10/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc công nhận xã Kim Tân, huyện Ia Pa đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2023. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị có trụ sở làm việc tại thôn Blôm, xã Kim Tân, huyện Ia Pa ( <i>Cử tri huyện Ia Pa</i> ).	Sở Nội vụ	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Ia Pa
10	Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho đơn vị quản lý, sử dụng và khai thác, Trạm Quản lý thủy nông huyện Kbang được giao quản lý 49 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn huyện. Hiện nay, nhiều công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn xã do Trạm Quản lý thủy nông quản lý đã hư hỏng nặng, không còn khả năng sửa chữa. Do đó, UBND xã đã có văn bản đề nghị Trạm Quản lý thủy nông, UBND huyện xem xét	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Sở Tài chính, UBND huyện Kbang

	<p>thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn. Ngoài ra, để thuận lợi và đảm bảo công tác quản lý các công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn xã, phát huy trách nhiệm của chính quyền cấp xã và Tổ hợp tác ở thôn, làng, cộng đồng đồng dân cư dùng nước, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của Nhân dân; UBND các xã đã có văn bản đề nghị Trạm Quản lý thủy nông, UBND huyện xem xét điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch do Trạm Quản lý thủy nông quản lý (theo Quyết định 842/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh) sang UBND xã quản lý.</p> <p>Trên cơ sở đề nghị của UBND các xã và Trạm Quản lý thủy nông, UBND huyện Kbang đã có Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 29/03/2023 về việc đề nghị thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước nông thôn tập trung, Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 21/7/2023 về việc đề nghị giao, điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn huyện, gửi đến UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính; tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được xem xét, giải quyết. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định giao, điều chuyển, thanh lý các tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch trên địa bàn huyện Kbang theo thẩm quyền (<i>Cử tri huyện Kbang</i>).</p>		
11	<p>Hiện nay, tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pa, nhiều ca bệnh như mổ ruột thừa, sinh mổ phải chuyển tuyến đi thành phố Tuy Hòa hoặc thành phố Pleiku dẫn đến cấp cứu không kịp thời và gây tốn kém cho Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét về chất lượng của bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pa để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân (<i>Cử tri huyện Krông Pa</i>).</p>	Sở Y tế	UBND huyện Krông Pa
12	<p>Tại Km91+200 Quốc lộ 25 (đoạn thuộc khu trung tâm thôn Chư Đông, xã Chư Gu) đã được đầu tư hệ thống thoát nước dọc; tuy nhiên nước không thoát mà ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khảo sát đầu tư mương thoát nước dọc thuộc Quốc lộ 25 tại các đoạn qua khu dân cư sống đông đúc trên địa bàn huyện Krông Pa nói chung và xã Chư Gu nói riêng (<i>Cử tri huyện Krông Pa</i>).</p>	Sở Giao thông vận tải	UBND huyện Krông Pa
13	<p>Đề nghị UBND tỉnh xem xét mở rộng ngã 3 đường Đông Trường Sơn điểm nối với đường tỉnh 667 thuộc địa phận xã Yang Trung, huyện Kông</p>	Sở Giao thông vận tải	UBND huyện Kông Chro

	Chro (lý trình 347+200) vì vị trí này còn hẹp, tầm nhìn bị che khuất, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn cho người tham gia giao thông ( <i>Cử tri huyện Kông Chro</i> ).		
14	Hàng năm, nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 các gia đình chính sách được chính quyền cấp thành phố và cấp xã đến thăm hỏi và tặng quà. Đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới có sự quan tâm hỗ trợ, khích lệ cho các đối tượng chính sách được nhận quà của cấp tỉnh ( <i>Cử tri thành phố Pleiku</i> ).	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội	UBND thành phố Pleiku
15	Đề nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động, cấp thẻ bảo hiểm y tế và có chế độ chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho Già làng trên địa bàn thành phố Pleiku ( <i>Cử tri thành phố Pleiku</i> ).	Ban Dân tộc	Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND thành phố Pleiku
16	Hiện nay kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh được trích từ 5% nguồn kinh phí BHYT cho học sinh tại các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên trong 02 năm học gần đây chưa có văn bản hướng dẫn về sử dụng nguồn kinh phí này trong khi đó giao chỉ tiêu tham gia BHYT đối với các trường học là 100%. Hiện tại đối với các trường học không có nhân viên y tế nên công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh chưa đảm bảo như trong hồ sơ của học sinh (học bạ) chưa được thể hiện. Đề nghị tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn chi nguồn kinh phí BHYT cho học sinh tại các cơ sở giáo dục để bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho học sinh ( <i>Cử tri thành phố Pleiku</i> ).	Bảo hiểm xã hội tỉnh	Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Pleiku
17	Lương hưu, các chế độ bảo trợ xã hội tăng sau khi mức lương cơ sở được tăng lên 2.340.000 đồng từ tháng 7/2024. Vậy việc tăng trợ cấp cho đối tượng chính sách như thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc màu da cam có tăng hay không? Nếu có thì khi nào tăng? Đề nghị UBND tỉnh xem xét, trả lời ( <i>Cử tri thành phố Pleiku</i> ).	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội	UBND thành phố Pleiku
18	Đề nghị UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền thông báo kết quả về việc khắc phục hậu quả của các sai phạm theo kết luận của Thanh tra chính phủ ( <i>Cử tri thành phố Pleiku</i> ).	Thanh tra tỉnh	Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.